

Số:54/BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị, kết luận của Hội đồng nhân dân huyện từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 08/11/2016 của Huyện ủy Côn Đảo và căn cứ theo quy định của Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan và trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát thực tế tình hình địa phương theo Kế hoạch giám sát của Ban KT-XH; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị, kết luận của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2017, như sau:

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN CỦA HĐND HUYỆN:

Từ đầu nhiệm kỳ, tháng 6 năm 2016 đến cuối năm 2017, để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tham gia 126 ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Ý kiến của HĐND và Thường trực HĐND huyện đối với UBND huyện:

HĐND huyện ban hành 2 nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại hai Kỳ họp thường lệ thứ Ba và Bốn với 32 nội dung, UBND huyện đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 14 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 5 nội dung và 13 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Thường trực HĐND huyện ban hành 3 thông báo về kết luận của Chủ tọa kỳ họp trong các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại ba Kỳ họp thường lệ thứ Hai, Ba và Bốn với 31 nội dung, UBND huyện đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 7 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 20 nội dung và 4 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Trong 16 phiên họp Thường trực HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành 3 thông báo về kết luận với 9 nội dung, UBND huyện đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 2 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 7 nội dung.

2. Ý kiến của hai Ban HĐND huyện đối với UBND huyện:

Thông qua hoạt động thăm tra, giám sát, khảo sát và làm việc với các cơ quan chuyên môn, hai Ban HĐND huyện đã ban hành 7 văn bản với 54 nội dung, UBND đã có 6 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 13 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 12 nội dung và 29 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

2.1. Ban Pháp chế: đã ban hành 3 văn bản với 25 nội dung, UBND huyện đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 1 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 6 nội dung và 18 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

2.2. Ban Kinh tế - Xã hội: đã ban hành 4 văn bản với 29 nội dung, UBND đã có 4 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 12 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 6 nội dung và 11 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA HĐND HUYỆN PHÂN THEO LĨNH VỰC:

1. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: đã ban hành 15 văn bản với 70 nội dung, UBND đã có 11 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 27 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 32 nội dung và 11 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Thông báo số 03A/TB-HĐND ngày 15/7/2016 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ Hai, 3 nội dung:

1.1. Về lĩnh vực đất đai, xây dựng: Chậm nhất là đến cuối tháng 7/2016, tham mưu cho UBND huyện kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, để tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình quản lý đất đai trên toàn địa bàn

1.2. Hoàn thành việc cấp mới, cấp đổi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng như kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ huyện (hạn cuối là ngày 30/7/2016). Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải tỏa.

1.3. Về thu gom rác thải: Ban quản lý công trình công cộng chủ động cung cấp dịch vụ các thùng chứa rác có nắp đậy hợp vệ sinh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, để đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra, di dời ngay các thùng rác đang đặt cạnh các tác phẩm điêu khắc đá tại các công viên; bố trí thêm các thùng chứa rác tại các cầu tàu để tạo điều kiện cho nhân dân và du khách tham gia thu gom rác thải trên biển và các hòn đảo nhỏ; xây dựng và tổ chức phương án thu gom, xử lý rác thải không phải là rác sinh hoạt cho các hộ dân cư khu trung tâm có điều kiện sống giống đô thị theo hướng xã hội hóa.

Thông báo số 85/TB-HĐND ngày 23/12/2016 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 3; Ngày 12/4/2017, UBND huyện có công văn số 805/UBND-VP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

1.4. Việc thu gom, vận chuyển rác không phải là rác thải sinh hoạt gây ảnh hưởng về mỹ quan và vệ sinh môi trường, Phòng TN-MT thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ Hai, không viện dẫn quy hoạch và kinh phí mà không chủ động khắc phục; trước mắt có kế hoạch định kỳ hàng tháng tổ chức thu gom loại rác thải này tập kết tại địa điểm phù hợp.

Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 09/8/2017 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4; UBND huyện có công văn số 1942/UBND-VP ngày 16/8/2017 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai:

1.5. Về các đề án, dự án về môi trường: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tích cực triển khai thực hiện để người dân Côn Đảo sớm được thụ hưởng hiệu quả của các dự án này và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, mỹ quan đô thị, phục vụ việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển du lịch.

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 19/01/2017, kết luận Phiên họp thứ 6:

1.6. Cung cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện xử lý, tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai và các trường hợp bị xử phạt VPHC trong năm 2016 đã đóng tiền phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất như ban đầu, vào thời điểm thích hợp trong Quý I năm 2017.

Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 04/5/2017 về kết luận Phiên họp thứ 9; ngày 09/5/2017, UBND huyện có Công văn số 1019/UBND-VP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

1.7. Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện kiên quyết, quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này trên địa bàn huyện.

Báo cáo số 17/BC.PC ngày 07/10/2016 về kết quả giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 2034/UBND-VP ngày 13/10/2016:

1.8. Rà soát lại các trường hợp vi phạm từ năm 2010 và 12 trường hợp vi phạm trong 9 tháng đầu năm 2016, có kế hoạch từ nay tới 31/12/2016 phải tham mưu UBND huyện triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm buộc các trường hợp vi phạm thực hiện khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng đất như ban đầu. Ban Pháp chế sẽ phúc tra việc khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp năm 2016 trong quý I/2017. Còn những trường hợp vi phạm từ năm 2010 sẽ phúc tra sau;

1.9. Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Lý, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND huyện để báo cáo kết quả cho Bí thư Tỉnh ủy. Lưu ý phải kiểm tra lại những hồ sơ vi phạm hành chính trước đây của bà Nguyễn Thị Ngọc Lý.

Thông báo số 11/TB-BPC ngày 17/5/2017 về kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1187/UBND-VP ngày 25/5/2017:

1.10. Về trường hợp ông Trần Thanh Tâm: Đề nghị UBND huyện không chấp nhận theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 1020/TNMT ngày 19/9/2016 về hướng giải quyết đối với 4.772,4 m² đất thuộc thửa đất số 13, 21, 47 - tờ bản đồ số 19 do ông Trần Thanh Tâm - khu dân cư số 9 sử dụng.

Xác định lại khu đất nêu trên thuộc loại đất gì, nếu không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện thì thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào. Trên cơ sở đó UBND huyện có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý cùng phối hợp giải quyết đối với diện tích 3.336,4 m² đất mà cơ quan chuyên môn xác định công dân lấn, chiếm.

Thông báo số 22/TB-BPC ngày 27/7/2017 về kết quả giám sát, làm việc với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế và Trưởng khu dân cư số 2, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1187/UBND-VP ngày 25/5/2017:

1.11. Tham mưu UBND huyện văn bản triển khai Điều 11 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đến 10 khu dân cư, trong đó:

2. Lĩnh vực tài chính – kế hoạch – đầu tư: đã ban hành 10 văn bản với 28 nội dung, UBND đã có 8 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 3 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 18 nội dung và 11 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Nghị quyết số 20/NQ.HĐND ngày 20/12/2016 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba và tiếp tục được nhắc lại tại Nghị quyết số 02/NQ.HĐND ngày 22/7/2017 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, Ban Kinh tế - Xã hội nhắc lại tại Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 21/8/2017; UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 698/UBND-VP ngày 25/5/2017 và Công văn số 1983/UBND-VP ngày 21/8/2017, 5 nội dung:

2.1. Các dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách của huyện, nếu để xảy ra lãng phí trong quyết định đầu tư, công trình đầu tư sử dụng không hiệu quả theo đúng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch, quy hoạch, yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

2.2. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả, khi quyết định đầu tư phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân.

2.3. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện những dự án đầu tư công, công khai minh bạch danh mục đầu tư, để các doanh nghiệp trên địa bàn có khả năng tham gia dự thầu hoặc được chỉ định thầu; đảm bảo phải có đất sạch trước khi khởi công dự án; tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời hạn và có hiệu quả cao.

2.4. Phải đảm bảo có đất sạch trước khi khởi công dự án; Khắc phục căn cơ tình trạng về thủ tục chuẩn bị đầu tư, không để việc đền bù giải toả chậm là nguyên nhân gây chậm trễ việc thực hiện dự án;

2.5. Tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời hạn và đạt hiệu quả cao; Đảm bảo giải ngân ít nhất 90% kế hoạch vốn SNKT, MS – SCTS và vốn đầu tư XD CB phân cấp cho huyện hàng năm.

Thông báo số 03A/TB-HĐND ngày 15/7/2016 về Kết luận phiên thảo luận Kỳ họp thứ Hai, 2 nội dung:

2.6. Về tài chính, kế hoạch, đầu tư: Cơ quan chuyên môn phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền để có sự thống nhất ngay từ đầu về chủ trương đầu tư. Khắc phục tình trạng tham mưu không chuẩn xác, phải thực hiện lại từ đầu các thủ tục đầu tư, dẫn đến lãng phí về vốn, thời gian. Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, tìm ra đúng nguyên nhân gây khó khăn, kịp thời xử lý dứt điểm những tồn đọng, những trường hợp cố tình gây cản trở

2.7. Phải chấp hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công trong việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm, sửa chữa tài sản công và sự nghiệp kinh tế phân kỳ hàng năm. Quá trình thực hiện đảm bảo nghiêm túc công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật phòng chống tham nhũng

Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 09/8/2017 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 1942/UBND-VP ngày 16/8/2017, 2 nội dung:

2.8. Về thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 03 khu vực phù hợp quy hoạch: UBND huyện đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ trong Quý 3/2017 và đôn đốc các cơ quan của tỉnh hoàn chỉnh công tác thẩm định để thực hiện bán cho người dân trong Quý 4/2017.

2.9. Về Chung cư thu nhập thấp: UBND huyện chỉ đạo Phòng TC-KH liên hệ Sở Tài chính đề xuất sớm thẩm định phương án giá trình UBND Tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện sớm nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư và giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng (Công trình này đã bàn giao đưa vào sử dụng đúng 01 năm).

Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 04/5/2017 về kết luận Phiên họp thứ 9, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 1019/UBND-VP ngày 09/5/2017:

2.10. Triển khai việc mua sắm một số đồ chơi đặt tại sân Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện và có thể di chuyển đến một số nơi xa trung tâm (Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng các khu dân cư số 1, 2, 3, 10) với hình thức quản lý, khai thác phù hợp nhằm phục vụ hiệu quả cho trẻ em Côn Đảo được vui chơi và phát triển toàn diện theo ý kiến Kết luận của Chủ tọa kỳ họp lần thứ Hai HĐND huyện (vì đã sau gần một năm mà UBND huyện không thể vận động xã hội hóa được).

Báo cáo số 14/BC-KTXH ngày 11/5/2017 của Ban KT-XH về kết quả giám sát Ban Quản lý cảng Bến Đầm, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện tại Công văn số 1152/UBND-VP ngày 19/5/2017:

2.11. Nghiên cứu, thực hiện việc hạch toán khấu hao tài sản cố định vào chi phí các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhằm bảo toàn vốn và hướng đến việc hạch toán đúng, đủ khi đơn vị thực hiện tự chủ kinh phí vào năm 2020;

Thông báo số 31/BC-KTXH ngày 16/8/2017 của Ban KT-XH về kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1994/UBND-VP ngày 22/8/2017:

3. Lĩnh vực các ngành kinh tế: đã ban hành 7 văn bản với 38 nội dung, UBND đã có 7 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 9 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 17 nội dung và 10 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Nghị quyết số 20/NQ.HĐND ngày 20/12/2016 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, tiếp tục được nhắc lại tại Nghị quyết số 02/NQ.HĐND ngày 22/7/2017 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư; UBND huyện chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 698/UBND-VP ngày 25/5/2017 và Công văn số 1983/UBND-VP ngày 21/8/2017:

3.1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp nhằm khắc phục hữu hiệu tình trạng thả rong gia súc trên các tuyến đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng, xử lý dứt điểm tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường;

3.2. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng hạt rời mà không che chắn làm vương vãi gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, kiểm tra chặt chẽ giấy phép lưu hành, trang bị an toàn đối với các phương tiện đường thủy đưa khách du lịch đi tham quan trên biển.

3.3. Tăng cường một cách thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa;

Thông báo số 85/TB-HĐND ngày 23/12/2016 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 805/UBND-VP ngày 12/4/2017:

3.4. Về tình trạng hơn 11.000m² rừng phòng hộ bị phá: các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực này, yêu cầu Phòng Kinh tế nghiêm khắc rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đối với Hạt kiểm lâm - BQL VQG Côn Đảo, phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu để UBND huyện xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm.

3.5. Về việc khi xuống phá tài sản của dân: Ban quản lý VQG Côn Đảo phải chủ động báo cáo xin ý kiến cơ quan chuyên môn của tỉnh để khắc phục hữu hiệu tình trạng này, đảm bảo an toàn, ổn định cho cuộc sống người dân trong phạm vi có liên quan trong thời gian sớm nhất.

Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 09/8/2017 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 1942/UBND-VP ngày 16/8/2017:

3.6. Về khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự - mỹ quan đường phố, đô thị: Thường trực Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn của huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện để triển khai thực hiện sớm việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời tạo môi trường, cảnh quan phục vụ phát triển du lịch. Việc buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, cản trở khu vực bán hàng tập trung vừa để người dân có điều kiện mưu sinh và để người dân có điều kiện chấp hành đúng quy định.

3.7. Về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông: chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm, rà soát lắp đặt các biển báo (cấm dừng, cấm đỗ) trên một số tuyến đường; cấm xe ô tô lưu thông theo khung giờ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và hạn chế tốc độ tại các tuyến đường trước trường học.

3.8. Về an toàn giao thông đường thủy nội địa: UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế tổ chức đăng kiểm, tập huấn theo quy định, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không phối hợp thực hiện, không được xuất bến khi chưa đủ thủ tục, trong tuần đầu của tháng 8 nếu chủ phương tiện nào không thực hiện sẽ kéo các phương tiện này về bãi tập kết trên đường Phạm Văn Đồng.

Báo cáo số 17/BC.PC ngày 07/10/2016 về kết quả giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 2034/UBND-VP ngày 13/10/2016:

3.9. Chủ động phối hợp với Đội Trật tự đô thị và Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, trong Quý III năm 2016 phải xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường làm nơi đỗ xe, buôn bán...; kiểm tra việc đăng kiểm, chạy đúng tốc độ đối với một số phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách, xe vận chuyển vật tư công trình thi công gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị;

3.10. Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc đăng kiểm, giấy phép hoạt động của các phương tiện đường thủy, đề xuất UBND huyện xử lý từng trường hợp vi phạm cụ thể.

4. Lĩnh vực văn hoá: đã ban hành 4 văn bản với 12 nội dung, UBND đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 6 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 4 nội dung và 2 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Thông báo số 03A/TB-HĐND ngày 15/7/2016 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai:

4.1. Hệ thống phát thanh một số khu vực không ổn định: Đài TT-TH rút kinh nghiệm thời gian qua, có phương án dự trữ linh kiện, thiết bị và lưu ý thông tin phản ánh của người dân để sửa chữa, thay thế kịp thời khi xảy ra sự cố, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn.

Thông báo số 12/TB-KTXH ngày 26/5/2017 về kết quả và kiến nghị của Ban KT-XH về khảo sát môi trường và trang bị đồ chơi cho trẻ em trên địa bàn huyện Côn Đảo, UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 1295/UBND-VP ngày 05/6/2017:

4.2. Giải quyết một cách phù hợp kiến nghị của Cấp uỷ và Ban Điều hành khu dân cư số 1, 2, 3, 10 về những ý kiến đề xuất có liên quan đến việc đầu tư thêm cho các Trung tâm Văn hoá – HTCD, bổ sung đồ chơi trẻ em như trên.

5. Lĩnh vực nội vụ - lao động – thương binh – xã hội: đã ban hành 6 văn bản với 17 nội dung, UBND đã có 6 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 7 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 8 nội dung và 1 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

5.1. Báo cáo số 14/TB-KTXH ngày 11/5/2017 của Ban KT-XH về kết quả giám sát Ban Quản lý cảng Bến Đầm: UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 1152/UBND-VP ngày 19/5/2017:

Rà soát lại việc bố trí biên chế, nhân sự hoạt động thu phí, lệ phí tại 2 đầu cảng nhằm tiết giảm chi phí đối với hoạt động này.

6. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo: đã ban hành 5 văn bản với 36 nội dung, UBND đã có 3 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả:

đã thực hiện 13 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 18 nội dung và 5 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Báo cáo số 09/BC-KTXH ngày 17/8/2016 của Ban KT-XH về kết quả giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1733/UBND-GDDT ngày 06/9/2016:

6.1. Rút kinh nghiệm cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư từ đầu năm (ngay sau khi được HĐND và UBND huyện giao nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học), khởi công ngay sau khi học sinh nghỉ hè, hoàn thành trước khi tựu trường, tạo điều kiện cho các nhà trường giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trước mắt, để khắc phục thiếu sót này, đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp các trường học yêu cầu nhà thầu hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các khu nhà vệ sinh của hai trường phổ thông trước ngày tựu trường năm học mới (15/8);

Thông báo số 31/BC-KTXH ngày 16/8/2017 của Ban KT-XH về kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1994/UBND-VP ngày 22/8/2017, còn 4 nội dung:

6.2. Trong khi chờ xây mới Trung tâm GDTX – HN, UBND huyện xem xét, giao một phần trụ sở của Ban quản lý phát triển Côn Đảo (đã bàn giao cho huyện), để Trung tâm bố trí làm phòng học, phòng làm việc và một số phòng chức năng khác.

6.3. Sớm hoàn tất các thủ tục hành chính về mua sắm tài sản công và trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhất cho việc dạy và học trong năm học 2017-2018.

6.4. Nhằm quan tâm, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên kịp thời các học sinh giỏi cấp huyện, tham gia các đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại đất liền UBND huyện chỉ đạo việc sử dụng nguồn quỹ khuyến học, (cụ thể là hỗ trợ thêm kinh phí mua vé máy bay cho các em tham gia các đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh,...)

6.5. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh giao cho trường THCS và THPT Võ Thị Sáu phần đất cạnh nhà trường tiếp giáp đường Lê Hồng Phong (đối diện Trung tâm Y tế quân dân y) làm quỹ đất dự trữ phát triển nhà trường và đảm bảo môi trường sư phạm của nhà trường.

7. Lĩnh vực văn phòng – thanh tra – tư pháp: đã ban hành 8 văn bản với 27 nội dung, UBND đã có 4 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả: đã thực hiện 13 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 11 nội dung và 3 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm.

Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 10/04/2017, kết luận Phiên họp thứ 8 Thường trực HĐND huyện:

7.1. Báo cáo, tham mưu cho UBND huyện quán triệt lại Ban điều hành các khu dân cư trước khi xác nhận vào các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân phải xem xét nội dung đơn cho đúng với sự thật, thực tế để tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện không đúng sự thật làm mất uy tín, danh dự của Cán bộ, Đảng viên.

Báo cáo số 17/BC.PC ngày 07/10/2016 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; UBND huyện đã có Công văn số 2034/UBND-VP ngày 13/10/2016 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

7.2. Sau khi, Hạt Kiểm lâm xác minh tài sản để củng cố hồ sơ đề xuất UBND huyện tiến hành cưỡng chế đối với trường hợp vi phạm đánh bắt trái phép thủy sản trong khu vực bảo tồn biển của ông Trương Minh Đức. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp thẩm tra hồ sơ nếu đủ cơ sở để cưỡng chế thì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tiến hành cưỡng chế, còn không đủ cơ sở cưỡng chế thì có văn bản trả lời cho Hạt Kiểm lâm;

7.3. Đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND huyện xử phạt, đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện lập sổ theo dõi riêng có cập nhật kết quả để thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra, theo dõi.

8. Lĩnh vực an ninh – trật tự: đã ban hành 4 văn bản với 18 nội dung, UBND đã có 4 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Kết quả như sau: đã thực hiện 2 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 14 nội dung và 2 nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

Thông báo số 25/TB-BPC ngày 31/7/2017 về Kết quả giám sát công tác phòng, chống tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam 03 tháng cuối năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017; ngày 12/7/2017, UBND huyện đã có Công văn số 1636/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai:

8.1. Tham mưu UBND huyện các giải pháp triển khai đặt các biển báo dừng, đỗ xe, quay đầu xe, hạn chế tốc độ, giới hạn tải trọng đặt tại các tuyến đường cụ thể.

8.2. Kiểm tra, nhắc nhở xử lý đối với xe tải, xe taxi chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu.

9. Về UBND huyện: 5 lĩnh vực dưới đây, dù UBND huyện đã tiếp thu và có văn bản chỉ đạo nhưng chưa kiểm tra sâu sát dẫn đến chưa thực hiện dứt điểm hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, bao gồm:

9.1. Đối với lĩnh vực đầu tư công:

Nghị quyết số 20/NQ.HĐND ngày 20/12/2016 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba và được nhắc lại Nghị quyết số 02/NQ.HĐND ngày 22/7/2017 về công tác chất

vấn tại Kỳ họp thứ Tư; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 698/UBND-VP ngày 31/3/2017 và Công văn số 1983/UBND-VP ngày 21/8/2017:

- Các dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách của huyện, nếu để xảy ra lãng phí trong quyết định đầu tư, công trình đầu tư sử dụng không hiệu quả theo đúng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch, quy hoạch, yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả, khi quyết định đầu tư phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân.

- Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện những dự án đầu tư công, công khai minh bạch danh mục đầu tư, để các doanh nghiệp trên địa bàn có khả năng tham gia dự thầu hoặc được chỉ định thầu; đảm bảo phải có đất sạch trước khi khởi công dự án; tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời hạn và có hiệu quả cao.

- Phải đảm bảo có đất sạch trước khi khởi công dự án; Khắc phục căn cơ tình trạng bất cập về thủ tục chuẩn bị đầu tư, không để việc đền bù giải toả chậm là nguyên nhân gây chậm trễ việc thực hiện dự án;

- Tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời hạn và đạt hiệu quả cao; Đảm bảo giải ngân ít nhất 90% kế hoạch vốn SNKT, MS – SCTS và vốn đầu tư XDCB phân cấp cho huyện hàng năm

9.2. Về đảm bảo an toàn giao thông - trật tự, mỹ quan đường phố :

Nghị quyết số 20/NQ.HĐND ngày 20/12/2016 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba và được nhắc lại Nghị quyết số 02/NQ.HĐND ngày 22/7/2017 về công tác chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 698/UBND-VP ngày 31/3/2017 và Công văn số 1983/UBND-VP ngày 21/8/2017:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp nhằm khắc phục hữu hiệu tình trạng thả rong gia súc trên các tuyến đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng, xử lý dứt điểm tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường;

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng hạt rời mà không che chắn làm vương vãi gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, kiểm tra chặt chẽ giấy phép lưu hành, trang bị an toàn đối với các phương tiện đường thủy đưa khách du lịch đi tham quan trên biển.

- Tăng cường một cách thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa;

Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 09/8/2017 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 4; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1942/UBND-VP ngày 16/8/2017:

- Về an toàn giao thông đường thủy nội địa: UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế tổ chức đăng kiểm, tập huấn theo quy định, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không phối hợp thực hiện, không được xuất bến khi chưa đủ thủ tục, trong tuần đầu của tháng 8 nếu chủ phương tiện nào không thực hiện sẽ kéo các phương tiện này về bãi tập kết trên đường Phạm Văn Đồng.

Thông báo số 12/TB-KTXH ngày 26/5/2017 về kết quả và kiến nghị của Ban KT-XH về khảo sát môi trường và trang bị đồ chơi cho trẻ em trên địa bàn huyện Côn Đảo UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1295/UBND-VP ngày 05/6/2017.

- Chỉ đạo Ban quản lý công trình công cộng thu gom và vận chuyển rác thải là dụng cụ, trang thiết bị sinh hoạt, phương tiện giao thông hư hỏng (có thu chi phí) của các hộ dân đang để lấn chiếm lề đường về nơi tập kết mà UBND huyện đã cho triển khai.

9.3. Về lập lại kỷ cương pháp luật trong quản lý đất đai – xây dựng:

Thông báo số 03A/TB-HĐND ngày 15/7/2016 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 2:

- Hoàn thành việc cấp mới, cấp đổi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng như kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ huyện (hạn cuối là ngày 30/7/2016). Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải tỏa;

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong lĩnh vực này trong 6 tháng cuối năm 2016, định kỳ báo cáo tiến độ với Thường trực HĐND huyện và báo cáo kết quả việc thực hiện vào kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2016;

Thông báo số 30/TB-BPC ngày 15/8/2017 về Kết quả giám sát thực địa các trường hợp xử phạt VPHC chưa khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1979/UBND-VP ngày 21/8/2017:

- Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo cơ sở pháp lý để tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới đối với các trường hợp:

Hộ ông Trần Quốc Định - KDC số 9, lấn chiếm đất nhà nước khoảng 800m² xây 06 phòng trọ cho thuê.

Hộ bà Nguyễn Thị Hằng - KDC số 7, lấn chiếm đất nhà nước 210m² xây phòng cho thuê và bán quán cafe.

Hộ ông Lê Đình Sơn - KDC số 7, xây phòng trọ trên đất nông nghiệp cho thuê (07 phòng, giá từ 1.200.000đ đến 1.500.000đ/1 phòng/1tháng).

Hộ bà Nguyễn Thị Thúy - KDC số 3, xây phòng trọ trên đất nông nghiệp cho thuê (04 phòng, giá từ 1.200.000đ đến 1.300.000đ/1 phòng/1tháng).

UBND huyện có văn bản thông báo cho các hộ thuê phòng trọ tại 04 hộ vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 15/8/2017 để tìm chỗ ở mới. Lưu ý: Gửi và niêm yết văn bản này có sự chứng kiến của Ban Điều hành khu dân cư.

-Trường hợp bà Phạm Thị Thu - KDC số 3, lấn chiếm đất nhà nước trên 4.000m², bị xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, các cơ quan, ban ngành vận động nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả. Trường hợp này đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục cần thiết đảm bảo hồ sơ pháp lý để tiến hành cưỡng chế trong thời gian tới.

9.4. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân:

Thông báo số 11/TB-BPC ngày 17/5/2017 về Kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1187/UBND-VP ngày 25/5/2017:

- UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm 4 hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn tồn đọng của bà Phạm Thị Thu – khu dân cư số 3 (có 03 hồ sơ: 01 khiếu nại, 02 tố cáo); bà Hỷ Ngọc Em (02 hồ sơ) và hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kim Loan – khu dân cư số 7 (02 hồ sơ); ông Phạm Thế Chiến – khu dân cư số 8.

Thông báo số 31/BC-KTXH ngày 16/8/2017 của Ban KT-XH về kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 1994/UBND-VP ngày 22/8/2017.

9.5. Về giáo dục – đào tạo:

- Tiếp tục đôn đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung đối tượng học ngoại ngữ trên địa bàn theo Thông báo kết luận số 152/TB-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh.

- Trong khi chờ xây mới Trung tâm GDTX – HN, UBND huyện xem xét, giao một phần trụ sở của Ban quản lý phát triển Côn Đảo (đã bàn giao cho huyện), để Trung tâm bố trí làm phòng học, phòng làm việc và một số phòng chức năng khác.

- Nhằm quan tâm, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên kịp thời các học sinh giỏi cấp huyện, tham gia các đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh tại đất liền UBND huyện chỉ đạo việc sử dụng nguồn quỹ khuyến học, (cụ thể là hỗ trợ thêm kinh phí mua vé máy bay cho các em tham gia các đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh,...)

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc của UBND và các cơ quan chuyên môn của huyện trong việc tiếp thu và triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị và kết luận của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị và kết luận của HĐND huyện đều được UBND huyện chỉ đạo và các cơ quan có chức năng triển khai thực hiện và đi vào thực tế cuộc sống trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND huyện thông cảm với những khó khăn về biên chế, chuyên môn về nhân lực cụ thể của các cơ quan chuyên môn, những bất cập về quy chế làm việc, về mối quan hệ phối hợp công tác và việc thiếu kiên quyết trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị và kết luận của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017, dẫn đến vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, thậm chí gây bất bình trong dư luận nhân dân.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, UBND huyện trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa việc kiểm tra các cơ quan chức năng trong việc thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị và kết luận của HĐND huyện, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện; đồng thời quan tâm thực hiện việc thông báo, báo cáo phản hồi kết quả thực hiện cho Thường trực và hai Ban HĐND huyện.

2. Kiến nghị:

HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, xử lý, giải quyết, khắc phục những bất cập, tồn tại các nội dung kiến nghị của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017 chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, tập trung vào 5 nhóm vấn đề sau đây.

2.1. Về đầu tư công: rà soát để thực hiện đúng quy trình về thủ tục, thẩm quyền và cả về thời gian thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật; phần đầu giải ngân hàng năm đạt ít nhất 90% vốn phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế, vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu từ năm 2018; các dự án đầu tư phải đúng quy hoạch xây dựng 1/2000 và quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất kỳ 5 năm và hàng năm; phải có kế hoạch chủ động đưa vào khai thác, sử dụng các dự án ngay sau khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao để phát huy hiệu quả vốn đầu tư theo đúng mục tiêu, chủ trương đầu tư.

2.2. Về đảm bảo trật tự an toàn, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa: Triển khai đồng bộ, quyết liệt, liên tục, hiệu quả các giải pháp nhằm lập lại trật tự an toàn, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, xây dựng nếp sống của người dân, du khách và ứng xử của cán bộ - công chức – viên chức, thực hiện Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về Quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng tới việc xây dựng Côn Đảo thành Khu du lịch Quốc gia theo Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Về lĩnh vực quản lý đất đai – xây dựng: kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật những vi phạm trong công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng còn tồn đọng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu các vi phạm mới phát sinh nhằm lập lại và tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này; giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư các hồ sơ, thủ tục hành chính, tranh chấp về đất đai.

2.4. Về giải quyết khiếu nại – tố cáo, kiến nghị của công dân: tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết đúng hạn, đúng quy định pháp luật, thấu lý, đạt tình các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm khắc phục tình trạng khiếu nại vượt cấp của công dân.

2.5. Về lĩnh vực giáo dục – đào tạo: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về phê chuẩn Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn đến năm 2030; trước mắt tập trung tranh thủ các nguồn lực, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các dự án đầu tư cho ngành giáo dục nhằm khắc phục những bất cập về nhân lực và cơ sở vật chất, giảm bớt áp lực do tăng đột biến học sinh từ năm học 2018 – 2019./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu: VT + TH.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật